



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและเลือกสรร ข้อ ๒๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบดังนี้-

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้เรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ
๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่จ้างไปแล้ว
๔. ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบได้จะเรียกมารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ต้องผ่านการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.อบต.จ.หนองบัวลำภู) ก่อนที่จะทำสัญญาจ้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายถาวร วิชัยวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
(แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕)

ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล	เลขที่สอบ	ลำดับ ที่สอบได้	หมายเหตุ
<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> ๑.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (สังกัดสำนักปลัด)	๑.ว่าที่ร้อยตรีธนเชษฐ บุณฺมี	๐๒-๐๐๑	๑	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u> ๒.คนงานทั่วไป (สังกัดสำนักปลัด)	๑. นายวสุพล แสงจินดา	๐๓-๐๐๓	๑	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๓.พนักงานดับเพลิง (สังกัดสำนักปลัด)	๑.นายนิมิต ศิริบ่อแก	๐๔-๐๐๑	๑	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> ๔.ผู้ช่วยนายช่างโยธา (สังกัดกองช่าง)	๑.นายบรรพต กาวน	๐๕-๐๐๑	๑	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> ๕.ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (สังกัดกองช่าง)	๑.นายบัณฑิต ขานวงษ์	๐๖-๐๐๑	๑	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ</u> ๖.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (สังกัดกองการศึกษาฯ)	๑.นางสาวสุภารัตน์ โภกอุ่น ๒.นางสาวณัฐวรรณ คำค้อ	๐๗-๐๐๑ ๐๗-๐๐๒	๑ ๒	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐



(นายถาวร วิชัยวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง